

Số: /TB-MTTQ-BTT

Việt Yên, ngày tháng 12 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và theo quy chế phối hợp, tại kỳ họp thứ 06- HĐND huyện, khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thông báo kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số kiến nghị cụ thể như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN**

Năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trên diện rộng tác động không nhỏ đến kinh tế, chính trị của huyện. Song nhân dân trong huyện phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, về kết quả của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thuận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các giải pháp quyết liệt của Huyện ủy, UBND, sự vào cuộc của MTTQ các cấp và cả hệ thống chính trị cùng chung tay khắc phục, chiến thắng dịch bệnh Covid-19; làm tốt công tác thu hút đầu tư vào huyện... qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Tuy nhiên, nhân dân quan tâm, lo lắng trước thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường; đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đợt 4 trên địa bàn huyện (với khoảng 4.500 trường hợp F0); ở hầu hết các tỉnh, nhất là các tỉnh phía Nam gây thiệt hại lớn về người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và việc tái bùng phát trên địa bàn huyện từ tháng 10 khiến dư luận nhân dân rất lo lắng. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn còn hạn chế; thị trường tiêu thụ hàng nông sản gặp khó khăn, giá cả không ổn định; giá cả một số hàng hóa thiết yếu như: gas, xăng dầu, chất đốt khác liên tục tăng giá; tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn ra ở một số nơi; an ninh trật tự còn nhiều vấn đề như: tai nạn đuối nước trẻ em; chết người, tai nạn giao thông nghiêm trọng... đã trực tiếp tác động đến tư tưởng và đời sống các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Nhân dân đề nghị cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Tiếp

tục có giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; ổn định an ninh trật tự; tăng cường nguồn lực tại chỗ để phòng chống dịch để đời sống người dân được ổn định, nhân dân yên tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện thành thị xã theo Nghị quyết 162 của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của huyện vào năm 2025.

## **II. KẾT QUẢ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN**

### **1. Kết quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm**

MTTQ từ huyện đến cơ sở và Ban công tác mặt trận khu dân cư đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và của cả nhiệm kỳ 2021-2025; tham gia các Cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì, phát động tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Xây dựng và triển khai kế hoạch vận động Tết “Vì người nghèo” năm 2021, toàn huyện đã Vận động hơn 4300 suất quà. Đã tặng quà cho 100% hộ nghèo và cận nghèo (*hộ nghèo 2 suất tổng trị giá 1 triệu đồng; hộ cận nghèo 1 suất trị giá 500 nghìn đồng*). Ngoài ra, MTTQ huyện trích Quỹ vận động được tặng quà Tết cho 3 huyện ( Sơn Động, Yên Thế, Lục Ngạn) trị giá 200 triệu đồng; tặng 148 suất quà trị giá 117,7 triệu đồng cho các đối tượng là giáo viên, học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện dịp Tết Nguyên đán. Hỗ trợ 03 cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 07 triệu đồng; hỗ trợ cho 96 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp năm học mới 2021-2022 số tiền 48 triệu đồng. MTTQ các xã, thị trấn phối hợp hỗ trợ, tặng quà cho học sinh nghèo trị giá hơn 300 triệu đồng; hỗ trợ 124 đối tượng người già, học sinh khuyết tật, hộ gặp rủi ro...số tiền 69 triệu đồng. Ban Thường trực MTTQ huyện thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây 40 nhà đại đoàn kết, trị giá 800 triệu đồng.

Trong năm, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, công nhân trong các khu cum công nghiệp không có việc làm, Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện đã ra Lời kêu gọi toàn dân ủng hộ công tác phòng chống dịch. Ủy ban MTTQ các cấp đã tiếp nhận 172,4 tỷ đồng (*Trong đó, bằng tiền là 18,1 tỷ đồng, hàng hóa, vật tư với tổng trị giá 154,3 tỷ đồng*) từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ. Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu xây dựng kế hoạch cấp phát vật tư, nhu yếu phẩm về BCĐ xã, thị trấn, về các tổ chức làm nhiệm vụ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Phối hợp, tham mưu thành lập 22 mô hình "Siêu thị 0 đồng" ở 05 xã, thị trấn (*Quang Châu, Vân Trung, Tăng Tiến, Hồng Thái, thị trấn Nénh*). MTTQ các cấp tham mưu cho cấp ủy các cấp thành lập BCĐ và thành lập trên 1000 tổ Covid cộng đồng, tổ covid nhà trọ, trong đó 100% cán bộ chủ chốt MTTQ huyện, xã tham gia BCĐ cùng cấp; 100% cán bộ KDC tham gia các Tổ covid cộng đồng; tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Tham mưu cho BCĐ huyện trích Quỹ hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp với Phòng LĐTB&XH rà soát, đề xuất hỗ trợ **26.996** suất quà là nhu yếu phẩm cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của xã; gần **30** tấn gạo cho các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Phối hợp với đoàn thể

vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Nam; Ủy ban MTTQ, đoàn thể các cấp đã tiếp nhận 33,684 triệu đồng tiền mặt và vật tư nhu yếu phẩm trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng; tổ chức đoàn công tác vận chuyển hàng vào hỗ trợ nhân dân Huyện Tân Giỏi, thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" có sức lan tỏa lớn trong Nhân dân. MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động thông qua những việc làm thiết thực góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện tiếp tục hướng dẫn các xã, TT về nội dung, cách thức, phương pháp lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã NTM nâng cao và thôn NTM kiểu mẫu (ở 12 thôn và 4 xã theo kế hoạch của UBND huyện năm 2021).

Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai phù hợp với phòng chống dịch bệnh covid-19, đã phối hợp với các tổ chức thành viên MTTQ tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, người dân hỗ trợ tiêu thụ nông sản, Hội Nông dân đã phối hợp với Phòng nông nghiệp huyện đã tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân trên địa bàn với trên 300 tấn rau củ, hoa quả; Huyện đoàn thanh niên tổ chức chương trình Giải cứu nông sản hỗ trợ nhân dân vượt qua đại dịch Covid-19, tiêu thụ khoảng 70 tấn nông sản. MTTQ phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP tại các chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm; phối hợp với BCĐ 389 huyện kiểm tra về an toàn thực phẩm; gian lận thương mại tại kiểm tra tại các quầy thuốc, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn; cơ sở kinh doanh... Từ các hoạt động đó tạo sự chuyển biến tích cực trong xã hội, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong mua sắm, tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt Nam...

Cùng với các hoạt động trên, trong năm 2021, Ban Thường trực MTTQ huyện đã tiến hành tổng kết, sơ kết nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước như: tổng kết 10 năm Kết luận số 08-KL/TW; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 120-CT/TW; 10 năm Nghị quyết 59-NQ/TU của Tỉnh ủy...

## **2. Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội**

MTTQ huyện xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch giám sát, phản biện, góp ý năm 2021 đến các cơ quan, ban ngành liên quan: MTTQ huyện ban hành Kế hoạch số 40/KH-MTTQ-BTT ngày 08/01/2021 về giám sát, phản biện, góp ý của MTTQ và các đoàn thể huyện năm 2021; Kế hoạch số 41/KH-MTTQ-BTT ngày 22/01/2021 về hoạt động của các Ban tư vấn năm 2021; Kế hoạch số 46/KH-MTTQ-BTT ngày 26/01/2021 về kiểm tra, giám sát bầu cử; Kế hoạch 60/KH-MTTQ-BTT ngày 15/7/2021 về giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC đối với chủ tịch UBND cấp xã; Kế hoạch số 61/KH-MTTQ-BTT ngày 15/7/2021 về giám sát thực hiện quy định về công tác cán bộ tại BTV Đảng ủy xã, thị trấn; Hướng dẫn số 24/HD-MTTQ-BTT ngày 16/7/2021 về giám sát cán bộ đảng viên,... Kết quả thực hiện:

**Về giám sát:** MTTQ huyện tổ chức đoàn giám sát trực tiếp giám sát 05 cuộc về 03 nội dung (về công tác bầu cử; tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC đối với chủ tịch UBND cấp xã; về thực hiện quy định về công tác cán bộ) tại 29 đơn vị; giám sát qua báo cáo 3 nội dung ở 33 lượt xã, thị trấn. Qua giám sát cho thấy các đơn vị đã thực hiện khá tốt các quy định của pháp luật về quy trình thực hiện các bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chủ tịch UBND đã thực hiện tốt các nội dung quy định của Luật Tiếp công dân, Luật, Khiếu nại, Luật Tố cáo; công tác cán bộ. Phối hợp giám sát theo chuyên đề 13 cuộc về 08 nội dung (05 cuộc với HĐND, các ban của HĐND huyện, UBBC huyện; 07 cuộc với Viện Kiểm sát huyện; 01 cuộc với HĐND huyện). MTTQ các xã, thị trấn giám sát 04 nội dung (về bầu cử; về rà soát, chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 68; về thu, chi kinh phí ủng hộ phòng chống dịch; về giải quyết đơn thư...) tại 182 lượt đơn vị; phối hợp với HĐND, các ban, ngành địa phương giám sát 11 nội dung (QCDC, giải quyết đơn thư KNTC, rà soát sơ tuyển NVQS, giám sát thu của các nhà trường; chi trả theo nghị quyết 68...). Các tổ chức thành viên của MTTQ giám sát 03 cuộc (Hội Nông dân 01; Hội CCB 2 cuộc); phối hợp giám sát 6 cuộc ở 29 đơn vị.

**Về phản biện xã hội:** trong năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức 02 cuộc phản biện xã hội với 2 nội dung (tuy nhiên do phía cơ quan soạn dự thảo đề nghị lùi thời gian gửi dự thảo vào năm 2022 nên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chưa tổ chức phản biện).

**Về góp ý:** MTTQ huyện tổ chức 04 hội nghị góp ý vào dự thảo đề án cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử HĐND các cấp; dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo của Huyện ủy và UBND huyện 6 tháng đầu năm 2021; góp ý vào dự thảo QCPH giữa Thường trực HĐND-UBND- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện,... với 16 ý kiến tham gia. Gửi 04 văn bản xin ý kiến chỉ đạo, góp ý của Thường trực Huyện ủy, các TCCT-XH (xin ý kiến dự thảo nội dung giám sát, phản biện, góp ý năm 2021 của MTTQ và đoàn thể; xin ý kiến kế hoạch vận động Tháng Cao điểm Vì người nghèo; dự thảo Chương trình phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước giữa MTTQ và các tổ chức CTXH...); đồng thời góp ý bằng văn bản cho 45 cơ quan, đơn vị xin ý kiến. Tham gia góp ý tại hội nghị với 70 ý kiến; góp ý cho 05 cán bộ lãnh đạo; 08 đảng viên.

MTTQ xã, thị trấn: tổ chức 18 hội nghị với 60 ý kiến tham gia góp ý vào đề án cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu HĐND các cấp, dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm của Đảng ủy. Góp ý vào dự thảo văn bản của các cơ quan liên quan khi được xin ý kiến: 32 văn bản với 32 ý kiến; góp 125 ý kiến tại các hội nghị; góp 33 ý kiến cho 33 cá nhân cán bộ lãnh đạo; 150 ý kiến cho đảng viên.

### **3. Tổ chức tiếp xúc cử tri; phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân**

MTTQ các cấp phối hợp tổ chức hội nghị TXCT trước kỳ họp HĐND tỉnh, sau kỳ họp HĐND huyện tại 8 điểm tiếp xúc, có 650 đại biểu tham dự với 58 ý kiến phát biểu của cử tri. MTTQ các xã, TT phối hợp tổ chức TXCT trước kỳ họp HĐND xã với 32 cuộc, có 519 cử tri tham dự và 103 ý kiến kiến nghị của cử tri. Các ý kiến đã được tổng hợp gửi về MTTQ tỉnh, HĐND huyện theo thẩm quyền. Phối hợp tổ chức truyền thanh trực tiếp kỳ họp 2- HĐND tỉnh và thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đến đông đảo cử tri trong huyện. Tổ chức thành

công 01 hội nghị TXCT của đại biểu Quốc hội sau kỳ họp 2 tại điểm tiếp xúc thị trấn Bích Động với 03 ý kiến phát biểu; 04 hội nghị TXCT của đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 5- HĐND tỉnh tại 04 điểm tiếp xúc với 278 cử tri tham dự, có 60 ý kiến phát biểu. MTTQ huyện phối hợp với Văn phòng HU, văn phòng HĐND, UBND huyện, Ban Dân vận HU, đoàn thể huyện tổ chức 05 hội nghị tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân; MTTQ các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức 17 cuộc TXĐT.

#### **4. Công tác tiếp dân và việc tiếp nhận xử lý đơn thư gửi đến MTTQ**

*\* Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện*

Định kỳ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện tham gia tiếp công dân với Chủ tịch UBND huyện tại trụ sở tiếp công dân của huyện theo lịch hàng tháng.

*\* Tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ*

Từ đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện đã tiếp 05 lượt công dân; tiếp nhận 22 đơn thư, ý kiến phản ánh của công dân thuộc nhiều lĩnh vực. Sau khi nghiên cứu và phân loại có 11 đơn đủ điều kiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã trực tiếp giải quyết 01 đơn, chuyển 10 đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết. Qua theo dõi, đã có 8/10 đơn chuyển được giải quyết, 02 đơn đang trong thời gian xem xét, giải quyết của cơ quan chức năng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tiếp nhận 18 đơn, trong đó có 10 đơn đủ điều kiện giải quyết được chuyển đến cơ quan chức năng, số đơn giải quyết xong 10/10 đơn.

*\* Công tác hòa giải ở cơ sở:* MTTQ xã, thị trấn đã tham gia hòa giải thành 131/152 vụ đạt tỷ lệ 86%. Qua những hoạt động trên góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài của công dân.

*\* Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng:* MTTQ ban hành Kế hoạch 41/KH-MTTQ-BTT ngày 22/01/2021 về hoạt động của các Ban Tư vấn năm 2021; Công văn số 332/MTTQ-BTT ngày 07/10 hướng dẫn triển khai và hoạt động của Ban GSCĐ, Công văn số 342/MTTQ-BTT ngày 02/11/2021 về nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân sau hội nghị kiện toàn Ban công tác MTKDC. Trong năm, 17/17 Ban TTND đã xây dựng kế hoạch hoạt động; được duyệt kinh phí hoạt động 5 triệu/năm, tổ chức giám sát được 129 lượt nội dung; Ban Giám sát cộng đồng giám sát 60 công trình, dự án triển khai ở địa phương.

#### **5. Kết quả MTTQ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác chuẩn bị và giới thiệu bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026**

*5.1- MTTQ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026*

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các nghị quyết, văn

bản hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 202 – 2026; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng, ban hành 60 văn bản liên quan gồm: 09 kế hoạch, 03 quyết định; 10 thông báo; 22 công văn; 15 báo cáo, 8 biên bản... về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức 04 hội nghị triển khai các văn bản đến chủ tịch MTTQ xã, thị trấn; các tổ chức thành viên của MTTQ huyện ( 92 lượt người); tổ chức 03 buổi tập huấn về công tác bầu cử và công tác kiểm tra, giám sát bầu cử cho 17 đc chủ tịch MTTQ xã, thị trấn và lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ huyện; triển khai các kế hoạch; hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho những người ứng cử.

- MTTQ các cấp đã chủ trì, phối hợp với chính quyền, các tổ chức có liên quan triển khai các bước quy trình giới thiệu người ứng cử; bầu cử: hướng dẫn và tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương lần 1,2,3 theo đúng kế hoạch; đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người ứng cử; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét về tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với 100% người ứng cử.

- MTTQ các cấp đã chủ trì các hội nghị tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng thời gian theo quy định của luật và phù hợp với tình hình phòng chống dịch covid-19; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch số 52/KH-MTTQ-BTT ngày 23/4/2021 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Tổ chức 01 hội nghị tập huấn triển khai (ngày 28/4) cho các đối tượng là Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thị trấn; các ông bà là ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, ... ( với 92 đại biểu). Từ ngày 11/5, các ứng viên tiến hành tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử theo lịch. Kết quả: MTTQ các cấp đã tổ chức 01 cuộc tiếp xúc của người ứng cử đại biểu Quốc hội với 180 cử tri tham dự; 02 cuộc tiếp xúc của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với 320 cử tri tham dự; 8 cuộc của người ứng cử đại biểu HĐND huyện có 610 cử tri tham dự và 130 cuộc của người ứng cử cấp xã với 5650 cử tri tham dự. Các hội nghị tiếp xúc cử tri được diễn ra an toàn, bình đẳng giữa các ứng cử viên trong thực hiện quyền vận động bầu cử, việc trao đổi giữa các ứng cử viên với cử tri rất cởi mở, gần gũi, trách nhiệm trên tinh thần xây dựng.

- Tuyên truyền, vận động bầu cử được triển khai kịp thời, thực hiện tuyên truyền với nhiều hình thức, đa dạng kết hợp giữa cách thức truyền thống (*Băng cờ, khẩu hiệu, pa nô, áp phích*) với tuyên truyền trên Zalo, facebook... từ đó các nội dung tuyên truyền về bầu cử đã có sức lan tỏa, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao (98,7%) tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, một số địa phương tỷ lệ cử tri đi bầu cao như: Vân Hà, Hương Mai, Ninh Sơn, Quảng Minh.

- MTTQ các cấp đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Ban Thường trực MTTQ huyện thành lập 03 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã, thị trấn, đã kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 17 xã, thị trấn; giám sát, kiểm tra qua báo cáo tại 22 lượt xã, thị trấn. Phân công lãnh đạo MTTQ và các tổ chức thành viên giám sát trực tiếp việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú ở 17/17 xã, thị trấn. Phối hợp với UBBC huyện giám sát trực tiếp công tác bầu cử tại UBBC 04 xã, thị trấn,... Thông qua kiểm tra, giám sát đã góp phần đảm bảo cho công tác bầu cử được diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Với trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của MTTQ các cấp trong huyện đã góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện thành công. Đã bầu đủ 3/3 đại biểu Quốc hội, 8/8 đại biểu HĐND tỉnh; 35/35 đại biểu HĐND huyện; 448/469 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

#### *5. 2- Công tác chuẩn bị và giới thiệu bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026*

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Thông tư liên tịch số 01/2004/ TTLT- TANDTC – UBTWMTTQVN ngày 01/3/2004 của Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân.

Sau khi thống nhất với Tòa án nhân dân huyện về cơ cấu, thành phần, số lượng hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hiệp thương giới thiệu 20 người được lựa chọn để Hội đồng nhân dân huyện bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ nhất. Sau khi có kết quả bầu và HĐND huyện có Nghị quyết công nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã kịp thời đề xuất với Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị toàn thể để bầu Trưởng đoàn, Phó đoàn Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022**

1. Tiếp tục triển khai nội dung Quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung năm 2022; Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân xây dựng QCPH năm 2022 và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa hai ngành.

2. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện. Nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri và Nhân dân của cơ quan chức năng.

3. Tiếp tục quán triệt, triển khai Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 22/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Xây dựng, triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022. Tiếp tục tổ chức giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ, giám sát việc chi trả theo Nghị quyết 68 của Chính phủ theo chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của MTTQ tỉnh.

4. Phối hợp với các tổ chức thành viên nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ kinh tế xã hội của từng địa phương, cơ sở. Tập trung cao vào thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm xây dựng và phát triển huyện thành thị xã vào năm 2025 theo Nghị quyết 162-NQ/TU của Tỉnh ủy, chương trình hành động của Huyện ủy. Hoàn thành mục tiêu vận động “Tết Vì nghèo” với 100% hộ nghèo và cận nghèo đều có quà Tết; Vận động xây dựng 30 nhà đoàn kết (theo kế hoạch). Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Tỉnh ủy về huy động toàn dân tham gia thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở. Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức thành viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát đột xuất khi được đề nghị.

6. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền, giám sát thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nắm tình hình, dư luận nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phương án giải quyết.

7. Tham gia tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp công khai tại nơi cư trú về kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng có thẩm quyền các vụ việc khiếu kiện phức tạp. Phối hợp tổ chức đối thoại với nhân dân; vận động nhân dân chấp hành quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

#### **IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP THỨ 6 - HĐND HUYỆN**

*Thứ nhất*, đề nghị Thường trực HĐND, UBND tiếp tục các cơ quan chức năng chủ động tiếp cận để sớm có đủ nguồn vắc-xin tiêm mũi 2 cho toàn dân và bảo đảm các điều kiện để tiêm phòng cho học sinh trong độ tuổi tiêm chủng tuyệt đối an toàn. Tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng trở về từ vùng có dịch thực hiện việc khai báo y tế, xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định.

*Thứ hai*: Đề nghị huyện tăng cân đối ngân sách hàng năm cho xã trong công tác: Vệ sinh môi trường, mua sắm trang thiết bị phục vụ làm việc của cán bộ công chức và các đoàn thể tiên hành đại hội trong năm 2022.

*Thứ ba*, Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo sớm bố trí, sắp xếp số cán bộ dôi dư hiện nay ở các xã, thị trấn nhất là số cán bộ khuyến nông, thú y, cán bộ đoàn hết tuổi công tác đoàn. Đồng thời, trong bố trí, sắp xếp cán bộ cần thực hiện theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt (các chức danh lãnh đạo của khối MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã) để những cán bộ đó yên tâm công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

*Thứ tư*: Đề nghị UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Nhất là, việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 03/02/2020 của BTV huyện ủy; Đề án số 178/UBND-ĐA ngày 27/4/2021 của



UBND huyện về Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 6- HĐND huyện, khóa XX;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**

**Chu Bá Tuân**